



ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

EMAIL: saraban@maelai.go.th [www. Maelai.go.th](http://www.Maelai.go.th)

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรม และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เสริมสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ขององค์กร วิทยากรโดย นายจตุพร ณ จันตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ,นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย



ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่หล่าย EMAIL: saraban@maelai.go.th Website: www.maelai.go.th

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดแพร่ นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หลาย โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก โดยมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยแพทย์ทำการตรวจรักษาด้านโรคทั่วไป ด้านทันตกรรม และด้านแพทย์แผนไทย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศล ให้การสนับสนุนและให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่หลาย และตำบลใกล้เคียง มีการแจกพันธุ์กล้าไม้ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การให้บริการตัดผม การสาธิตการฝึกอาชีพ การแนะนำอาชีพ การให้บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ การจัดนิทรรศการ การซ่อมเครื่องมือการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร และอีกหลายหน่วยงาน



วันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ "กิจกรรมการปักต้นลายผ้า" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้ ภายในครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคุณภูมิณัส กองป่า บ้านมหาโพธิ์ ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยทีมงาน



วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดฝึกอบรมโครงการกฎหมายนำรัฐสู่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง การแก้ไขสถานการณ์และปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นที่พึงของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนต่อไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางของกระบวนการยุติธรรม วิทยาการโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่



วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี อารมณ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่ายกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านจิตอาสา ๘ ด้าน รวม ๗๕ คน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม ทำให้เป็นสังคมแห่งความสุข

ทั้งนี้ มีวิทยากรรับเชิญได้แก่ นางกรณภัทร กลิ่นจันทร์ ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจของไทยทั้งชาติ และ ความสำคัญของจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ



วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลแม่หล่าย จำนวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชน ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีในพื้นที่ ให้แพร่หลายสามารถสื่อสารถึงกันได้ โดยมีนางลาแพน หล้าคำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว



กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชาชนุสรณ์) จำนวน ๕๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัยต่างๆ



มอบถังดับเพลิงแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย เพื่อนำไปติดตั้งในแต่ละพื้นที่ความ
 รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ เข้าระงับเหตุในจุดเกิดเหตุต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งกระจกโค้ง
 ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ



ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่หล่าย EMAIL: saraban@maelai.go.th Website: www.maelai.go.th

กองการศึกษา

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้เรียนรู้ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม และมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีงาม



วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษา สร้างเสริมและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและครู นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป



วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่หลาย โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่หลาย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้ทันร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง หมู่ที่ ๗ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีองค์ความรู้ในการป้องกันตนเอง คนในครอบครัว หน่วยงาน องค์กร และคนในสังคม ด้วย"ชีวิตวิถีใหม่" เพราะโควิด-๑๙ ยังไม่จบ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่หลาย EMAIL: saraban@maelai.go.th Website: www.maelai.go.th

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง เทศบาลตำบลแม่หลาย จัดกิจกรรมสืบชะตาโรงเรียน หลังจากที่เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา ๘ ปี เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ ให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไท่พิกตำบลทุ่งกวาว กับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่หลาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ.แพร่ โดยการประสานของงบประมาณโดย ดร.ธาดา เจริญกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ภายใต้กิจกรรมโครงการรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ยากจนและเปราะบางภายใต้วิถีชีวิตใหม่



วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดงานสวดดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (ปู่ญาพล - พระยาเมืองไชย) ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย เป็นผู้คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานวางพวงมาลา และกล่าวสวดดีวีรกรรมของสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่

อนึ่ง จังหวัดแพร่มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ กันยายนของทุกปี จัดงานสวดดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ บริเวณอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โจโก้แม่หล่าย เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของสองมหาวีรบุรุษที่ได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้จังหวัดแพร่ในอดีต



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย โดยได้รับความร่วมมือจากแกนนำ อสม. ทั้ง ๘ หมู่บ้าน โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่ ๑.๕ แพร์ รพ.สต.แม่หล่าย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่หล่าย ในการรณรงค์สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท และสร้างการรับรู้กับภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาาร่วมกัน



วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข) คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน แกนนำสุขภาพโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก สปสข.เขต ๑ เชียงใหม่ โดยการเสริมสร้างระบบสุขภาพให้แข็งแรงอย่างพอเพียง ฟังตนเองและฟังพากันได้อย่างเกื้อกูล เพื่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานคิด "สุขภาพดีมาจากสังคมนดี" ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้น ๒ เทศบาลตำบลแม่หล่าย



ออกเก็บขยะอันตราย-ขยะติดเชื้อ ในพื้นที่



ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง



กองช่าง

การพัฒนาด้าน “โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพื้นผิวทางจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๓

